

Hiểu về môi trường giúp người trẻ sống kiên cường hơn.

23:44 03/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhân ngày môi trường thế giới (5/6/1972-5/6/2024), phóng viên Tạp chí Người Làm Báo đã có buổi trò chuyện với Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà về biến đổi khí hậu, nguồn nước phèn mặn....



Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà nêu cao tinh thần tích cực tham gia thực hiện các biện pháp ứng phó phòng chống xâm nhập mặn vào mùa khô

Hoa hậu Môi trường thế giới cho biết, năm 2022, khi trở thành hoa hậu Môi trường Việt Nam, cô đã có dịp đi công tác và tìm hiểu về cuộc sống của những người dân tại những vùng gặp nhiều khó khăn về biến đổi khí hậu. Hạn mặn, thiếu nước, nguồn nước bị phèn mặn, gây ảnh hưởng tới sản xuất. Thanh Hà đã rất xúc động và suy nghĩ nhiều về điều này.

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà chia sẻ, mỗi lần tôi được tham dự các đợt trồng cây, hướng đến mục tiêu một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, tôi lại được gặp những người

yêu thiên nhiên, dành nhiều công sức đi từ nơi này đến nơi khác để trồng lên những khoảng xanh rộng lớn. Những con người ấy trân trọng giá trị của không gian sống, hiểu rằng sự sống cần phải được chăm sóc. Những hố cây được trồng xuống đem lại cho tôi niềm vui rất nhiều ngày sau đó, niềm vui giúp màu xanh nảy mầm cùng biết bao hy vọng và ước mơ đẹp .

Hoa hậu Thanh Hà có nhận xét rất đúng về việc quan tâm đến thiên nhiên ở đô thị đôi khi thật khó khăn, vì ta cảm thấy thiên nhiên ở quá xa mình. Mọi người đều ở trong căn hộ, chung cư, nhà nhỏ, ít gần khoảng xanh hay dòng sông. Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên cạnh không gian xanh, chúng ta lập tức cảm thấy gần bó hay thấy thư giãn từ không gian đó một cách hài hoà, tự nhiên. Từ đó, ý thức bảo vệ môi trường lớn dần trong tâm trí chúng ta. Một trong những điều rất nhỏ mà bất kỳ bạn trẻ nào cũng có thể làm, đó là giảm số ly nhựa, tô nhựa, muỗng nĩa nhựa dùng một lần, bởi TP. HCM đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực từ những loại rác thải này. Trong khoảng 9.000 tấn rác phát sinh hằng ngày trên địa bàn TP. HCM, có 1.800 tấn rác thải nhựa; hầu hết không thể tái chế mà phải đưa đi chôn lấp. Điều này gây ra tác hại lớn đến môi trường sống. Vậy nên chỉ cần một hành động nhỏ, thay đổi một thói quen nhỏ, mọi người trẻ đã có thể góp phần thay đổi tình trạng môi trường chung, giúp cho thành phố của mình ngày càng xanh sạch đẹp, an toàn, giảm áp lực và công của phải xử lý rác thải...



Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà tham gia lễ phát động Tết trồng cây.

Năm nay mùa nóng rất nóng, lắm khi dù trời mưa vẫn nóng khiến mọi người bắt đầu quan tâm tới tình trạng thiếu nước sạch sẽ diễn ra trên diện rộng. Khi đề cập đến vấn đề nam giải này, Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà cho rằng, nước sạch là một trong những tài nguyên quan trọng của thế kỷ này. Vì nguồn nước sạch đang ngày càng bị thu hẹp. Người trẻ nên chú ý, đó là bảo vệ nguồn nước sạch mà mình đang có. Thành phố Hồ Chí Minh dựa vào nguồn nước sạch từ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Hai con sông quan trọng này tạo ra sự sống hằng ngày cho mỗi chúng ta. Nếu mỗi chúng ta đều cân nhắc kỹ hơn khi vặn vòi nước, biết tiết kiệm nước sạch, giảm áp lực sử dụng nước, sẽ giúp bảo vệ nguồn tài nguyên nước sạch của thành phố một cách hiệu quả và bền vững.

Tình yêu với những con sông có thể đi xa hơn đến những hoạt động thu gom rác thải gần bờ sông, không xả rác sinh hoạt xuống sông, không xả bỏ nước thải chưa qua xử lý ra sông. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sức khỏe và sự sống của hàng triệu cư dân thành phố. Ngoài ra bảo vệ các dòng sông lớn xuyên quốc gia như sông Mekong còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia chung sống trên dòng sông đó, hưởng thụ nguồn nước tất yếu phải cùng nhau chia sẻ nghĩa vụ bảo vệ dòng sông một cách khoa học và bền vững ”.

Nhân ngày môi trường thế giới năm nay, Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà tin rằng sự thay đổi trong hành vi bảo vệ và tương tác với môi trường sống bắt nguồn từ lứa tuổi rất nhỏ. Những bé thiếu nhi, thiếu niên được tạo cảm hứng để biết yêu thiên nhiên từ sớm, thực hành các thói quen sống thân thiện với môi trường, cảm thấy thiên nhiên là bạn tốt bên mình. Chính vì suy nghĩ như vậy, trong thời gian tới, Thanh Hà dự định sẽ tổ chức những cuộc thi vẽ cho học sinh, thiếu nhi cấp 1 cấp 2, giúp các em khám phá thêm nhiều khía cạnh và vẻ đẹp của môi trường sống, để các em bắt đầu xây dựng tình yêu với môi trường xung quanh. Tình yêu môi trường đến từ trẻ nhỏ cũng là điều thuyết phục nhất dành cho cha mẹ, người thân của các em, khiến họ cùng chung tay bảo vệ môi trường một cách thiết thực và bền vững. Cần cùng nhau tạo ý thức bảo vệ môi trường sớm, từ thuở đầu đời, từ trong tâm khảm mọi người...

Có thể khẳng định rằng nhiều hoạt động môi trường đã dạy cô về sự chung sống, tương tác và trò chuyện giữa con người với thiên nhiên, giúp mọi người hồi phục tốt hơn, kiên cường hơn và tâm trí khoáng đạt, khoẻ mạnh hơn.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hieu-ve-moi-truong-giup-nguoi-tre-song-kien-cuong-hon>